



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
23 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> twitter</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ทวิตข้อความระบุว่า ข้อความในกลุ่มไลน์ที่ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัวเมื่อเข้าประเทศไทย โดยลงชื่ตนเองนั้น เป็นข่าวปลอม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> nationtv, springnews</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ขอความร่วมมือผ่านรายการวิทยุ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยว 6 ประเทศ เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ จีน ฮองกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และ สิงคโปร์ เพื่อเลี่ยงการติดเชื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, เว็บไซต์สยามรัฐ, thestandard, Bangkokbiznews, workpointnews, prachatai, isranews, thabangkokinsight, mcot, springnews, 77kaoded, prachachat, thaipbs, innnews, thaigov, js.100, thansettakij, bangkokpost</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สร. แถลงข่าวผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 35 ราย กลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย สร.ไม่ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปต่างประเทศ แต่ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อนการเดินทางในช่วงนี้ไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ภาพรวมความเสี่ยงในประเทศขณะนี้ยังต่ำมาก จับตา อิตาลีเป็นพิเศษเนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ หากควบคุมไม่ได้จะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากอิตาลีทันที มีคำแนะนำผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดก่อนไป ระหว่างเดินทางและเมื่อเดินทางกลับ ส่วนกรณีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากมีความเสี่ยงชัดเจน กรณีงานโมโตจีพีมีความซับซ้อน มีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังในชุมชน การเข้าร่วมงาน ต้องคัดกรอง แจกหน้ากากอนามัย มีจุดบริการเจลล้างมือ หากจำเป็นต้องจัดงานสิ่งที่ต้องทำคือ 1.ผู้ที่มีอาการคล้ายจะเป็นไข้หวัด ทั้งอาการเบาและหนัก ห้ามออกไปร่วมงาน 2.ผู้จัดงานต้องคัดกรองผู้ที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ ออกจากงาน ส่วนการจัดชุมนุมการเมืองในช่วงนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ไวรัสแพร่ได้โดยง่าย กิจกรรมบางอย่างสามารถชะลอได้ควรชะลอไปก่อน ทั้งนี้ รมว.สร.ได้สั่งให้ อภ.นำเข้ายาต้านไวรัสฟาวิลาเวียร์เพื่อสำรองให้เพียงพอ แต่ไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยทุกราย จะใช้กับรายที่อาการหนัก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐออนไลน์, bangkokbiznews, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, isranews, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว กกท.ยืนยันจัดการแข่งขัน โมโตจีพี ตามกำหนดการเดิม 20-22 มี.ค.นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์</p> <p>-ผบ.ทสส. ส่งแพทย์เหล่าทัพ เฝ้าระวังโควิด-19 พื้นที่ฝึกรักษาโรค มีมาตรการสอบสวนประวัติและคัดกรองกำลังพลที่มาเข้ารับการรักษา โดยมีใบกำกับสุขภาพของกำลังพลจากประเทศต้นทาง และฉีด Influenza Vaccine ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง</p>	
<p><b>ประเด็นที่มีผลกระทบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Twitter</p> <p>-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ชื่อ @iCieTann ทวิตข้อความว่า ควรแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะชะงักพักตัวไม่ใช่แค่ 14 วัน หรือ 24 วัน เนื่องจากขณะนี้พบเคสระยะพักตัว 27 วันแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Line</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-แชร์ข้อความเสียงอ้างว่าเป็นไคด์จีน เตือนว่า มีเที่ยวบินจากภูเก็ตกลับไปจีน ซึ่งผู้โดยสารทั้งลำต้องถูกรพ. คัดกรองเพราะมีชาวอุฮั่นโดยสารไปด้วย และมีชาวอุฮั่นไปเที่ยวภูเก็ต 6 พันคน และเที่ยวในกทม.ประมาณ 2 หมื่นคน ซึ่งมีการแพร่เชื้อไปแล้วเนื่องจากเชื้อมีระยะเวลา 14 วันถึงจะมีอาการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, ผวก.ออนไลน์, themomentum, thestandard, mcot, prachatai</p> <p>-เสนอข่าว สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา จัดกิจกรรมแฟลชม็อบ จุดเทียนทวงคืนความยุติธรรมให้พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกรัฐประหาร บริเวณลานปริทัศน์มยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยผู้ชุมนุมพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ออกประกาศเรื่องบาห์เรนประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ทำเทียบเรือบ้านหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีเรือสำราญ เมนชิป เดินทางจากสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน 2,100 คน มาจอดแวะเทียบท่า จนท.สสอ.เกาะสมุย ดำเนินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสมุย รพ.เกาะสมุย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันคัดกรองนักท่องเที่ยวบนเรือ ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุย นำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้ผู้ประกอบการเรือ รถรับจ้าง เพื่อให้สวมใส่ป้องกัน และฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบนเบาะนั่งในรถตู้ ตั้งโต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ล้างมือขณะขึ้นจากเรือ</p> <p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, ผวก.ออนไลน์, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว เพจ CENTRAL EMBASSY โพสต์ข้อความยืนยันว่า ไม่พบพนักงานของร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ติดโควิด-19 ตามที่ได้มีผู้เผยแพร่ข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย ข้อมูลดังกล่าวไม่มีมูลความจริง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> js.100</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนอย่าแชร์ข่าวพบพนักงานห้างชื่อดังย่านเพลินจิตติด COVID-19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Drama-addict</p> <p>-โพสต์ข้อความและรูปภาพ ระบุว่า มีภาพส่งต่อในไลน์ว่าที่จีนโรคระบาดหนักจนต้องยิงทิ้งประชาชนที่หลบหนีออกจากรพ. ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นภาพกิจกรรมของชาวเยอรมันที่แกล้งนอนตายเต็มถนนเพื่อรำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผวก.ออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, bbc, sanook, tnnthailand, Xinhua, bangkokpost</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มั่นใจว่ายังมีโอกาสเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนได้ และเตือนรับมือสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นจากยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ พร้อมเตือนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในประเทศต่างๆ หากทำงานหนักเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้ WHO ยังกังวลการระบาดที่ไม่มีการเชื่อมโยงกันในหลายๆ จุดนอกจีน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ประวัติเดินทางไปจีนหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นในอิหร่าน และกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในประเทศที่ระบบสาธารณสุขไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-<b>สหรัฐ</b> กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยกย่องคำแนะนำพลเมืองชาวอเมริกันสำหรับการเดินทางไปเกาหลีใต้ จากระดับ 1 สู่อันดับ 2</p> <p>-<b>อิตาลี</b> นายกรัฐมนตรีอิตาลี แถลงว่า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตได้ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกซึ่งจะไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้ในระยะนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะการเดินทางที่สมควรอนุญาตเท่านั้น</p> <p>-<b>จีน</b> รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลหูเป่ย์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ พบชายอายุ 70 ปี ติดเชื้อในมณฑลหูเป่ย์ ไม่ได้</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

แสดงอาการป่วยจนกระทั่งในอีก 27 วัน หมายความว่าไวรัสอาจมีระยะฟักตัวของเชื้อนานกว่า 14 วัน ทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นได้ ซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับน้องสาวของตนที่ติดเชื้อ

-เดลีเมลล์รายงาน รายงานพบผู้ป่วยที่รักษาหายและผ่านการตรวจเชื้อ 2 ครั้งก่อนได้รับอนุญาตให้ออกจากรพ. กลับมาป่วยซ้ำอีกครั้งหลังผ่านไป 10 วัน ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าผู้ป่วยในประเทศกว่า 20,700 คนที่รักษาหายและกลับบ้าน อาจมีผู้ติดเชื้อแฝงและกำลังแพร่ระบาดให้คนที่อยู่ใกล้ชิด แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องกักตัวผู้ที่รักษาหายต่ออีก 2 สัปดาห์ และมีการตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ 2 ประการ 1.คนในครอบครัวของผู้ป่วยเป็นพาหะนำโรคที่ไม่แสดงอาการ เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านจึงติดไวรัสจากคนในครอบครัว 2.ตัวผู้ป่วยเองยังไม่หายดีแต่ไวรัสแค่ไม่แสดงตัวและกำเริบในภายหลัง

นพ.เลย ชีวจง รองผอ.ศูนย์โรคติดต่อ ประจำรพ.หัวสี ในมณฑลเสฉวน กล่าวว่า การเปลี่ยนมาตรการตรวจสอบทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ สันนิษฐานว่าแพทย์นำตัวอย่างเนื้อเยื่อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนไปตรวจหาเชื้อแทนที่จะเป็นเนื้อเยื่อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งปกติเชื้อไวรัสจะฝังตัวในส่วนนี้หลังจากโรคเริ่มแสดงอาการ จึงเรียกร้องให้รพ.ตรวจสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และจำเป็นต้องกักตัวผู้หายป่วยไว้อีก 14 วัน รวมถึงติดตามอาการรายวัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่หายดีไม่มีไวรัสก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 123 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 556 ราย เป็นตัวเลขสูงสุดของการติดเชื้อนอกจีน นอกเหนือจากเรือสำราญโดมอนปรีนเชส โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่รับการรักษาในรพ.สุขภาพจิตแห่งหนึ่ง และหนึ่งในผู้ป่วยกลุ่มใหม่คือลูกจ้างของบ.ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองกুমึ

-อิหร่าน มียอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 28 ราย

-เลบานอน พบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ กำลังเฝ้าสังเกตการณ์ 2 ราย หลังจากหญิงอายุ 45 ปีรายหนึ่งติดเชื้อหลังจากเดินทางกลับมาจากเมืองกอม ประเทศอิหร่าน

-อิสราเอล รัฐบาลห้ามผู้ที่ไปเกาหลีใต้และญี่ปุ่นภายใน 14 วันเข้าประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรก โดยผู้โดยสารเที่ยวบินโคเรียนแอร์ได้รับอนุญาตให้ลงจากเครื่องบินเฉพาะคนอิสราเอล 12 คนเท่านั้น และมีรถมารับตัวไปที่บ้านเพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

-สิงคโปร์ มียอดผู้ป่วย 89 ราย WHO แสดงความประหลาดใจต่อมาตรการของสิงคโปร์ที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

-อิตาลี พบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 รายแรก มีผู้ติดเชื้อ 21 ราย อยู่ที่แคว้นลอมบาร์เดีย 19 ราย ส่วนอีก 2 รายอยู่ในแคว้นเวเนโตทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ผู้นำอิตาลียืนยันรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้

-รายงานผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อทั่วโลก ดังนี้ จีน ยอดผู้ติดเชื้อ 76,288 คน เสียชีวิต 2,345 คน สรุบบยอดรวมผู้ป่วยทั่วโลก 77,918 คน ญี่ปุ่นมีผู้ป่วย 105 คน สิงคโปร์ 85 คน ฮองกง 68 คน ไทย 35 คน สหรัฐฯ 35 คน ไต้หวัน 26 คน มาเลเซีย 22 คน อิตาลี 20 คน ออสเตรเลีย 19 คน อิหร่าน 18 คน เยอรมนี 16 คน เวียดนาม 16 คน ฝรั่งเศส 12 คน มาเก๊า 10 คน แคนาดา 9 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 9 คน สหราชอาณาจักร 9 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน อินเดีย 3 คน รัสเซีย 2 คน สเปน 2 คน เลบานอน 1 คน เนปาล 1 คน กัมพูชา 1 คน อิสราเอล 1 คน เบลเยียม 1 คน ฟินแลนด์ 1 คน สวีเดน 1 คน อียิปต์ 1 คน ศรีลังกา 1 คน ส่วนผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญโดมอนด์ปรีนเชส 634 คน รวมยอดผู้ป่วยทั่วโลกที่รักษาหาย 18,898 คน

## บทความ

## สื่อที่น่าสนใจ : เนชั่นวิเคเอนด์

-เสนอว่า สธ.จัดแคมเปญรณรงค์รู้เท่าทันสู่โควิด-19 ก่อนสถานการณ์ลุกลาม แม้จะยังไม่ยกระดับแพร่ระบาดเป็นระดับ 3 แต่มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้ว ขณะที่กรมควบคุมโรคพยายามรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่ระบาดผ่านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และวางแผนการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาด ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ไทยมีการนำเข้าก่อนที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จีนประกาศให้เป็นยามาตรฐานรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งรมว.สธ.ได้สั่งให้อภ.นำเข้ายามากขึ้น เพื่อสำรองให้เพียงพอ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-วิเคราะห์การสื่อสารในภาวะวิกฤตเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช และไวรัสโคโรนา 2019 ว่า การสื่อสารของผู้บริหารภาครัฐสับสน ไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขวิกฤตและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน ต้องมีคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ระบุการสื่อสารหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผู้แถลง โดยยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับการยกย่องจากนานาชาติและ WHO ว่าสื่อสารกับประชาชนในภาวะวิกฤตที่ยืดเยื้อ โดยนายกฯ สิงคโปร์ให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยสีหน้า ท่าทางแบบสบายๆ ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ รู้เขา รู้เรา รู้ทันโลก</p> <p>-เสนอวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน ใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ดังนี้ 1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2.ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว สลับทั้งซ้ายขวา 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วซอกนิ้วทั้งซ้ายขวา 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือทั้งซ้ายขวา 6.ใช้ปลายนิ้วถูขางฝ่ามือทั้งซ้ายขวา 7.ถูรอบข้อมือทั้งซ้ายขวา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว</p> <p>-เสนอว่า ปลายเดือน ม.ค. มีข้าราชการผู้ใหญ่ในสธ. เบิกหน้ากากอนามัย N95 เกือบ 2,000 ชิ้น จากรพ.รัฐแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ไปแจกเพื่อนร่วมเรียนหลักสูตรต่างๆ ทำให้แพทย์พยาบาลขาดแคลนหน้ากาก N95 ใช้ในการทำงาน ฝากรมว.สธ.ช่วยตรวจสอบและตักเตือน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอว่า ผอ.สนง.ความมั่นคงทางชีวภาพและสุขภาพ ออสเตรเลีย ระบุว่า ปกติการคิดค้นวัคซีนสำหรับป้องกันโรคระบาดใช้เวลาประมาณ 2-5 ปี แต่ในกรณีการระบาดอย่างหนัก นักวิจัยทั่วโลกจะร่วมมือกันสามารถร่นระยะเวลาได้ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะนี้อยู่ในขั้นการหาสัตว์ต้นแบบสำหรับศึกษาวิจัยลักษณะและพฤติกรรมของไวรัสเท่านั้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์อยู่บนภู</p> <p>-เสนอว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ต้องตั้งวอร์รูมระดับรัฐบาล กำกับด้วยตัวเอง ระดมทุกภาคส่วนเข้ามาในวอร์รูมและต้องประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ถ้าลุกลามยืดเยื้อ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน จะดำเนินการอย่างไร ฟันฟูเศรษฐกิจ องค์กรฯ พยากรณ์เศรษฐกิจอย่างไรให้เร็วที่สุดหลังการระบาดของโรคสิ้นสุดลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นการใช้เทคโนโลยีของจีน โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนสั่งรัฐบาลท้องถิ่นให้ใช้เบ็ดเตล็ดติดตามคัดกรองลำดับความสำคัญของผู้ติดเชื้อและทำนายทิศทางการแพร่ระบาดแบบเรียลไทม์ เพิ่มความเข้มแข็งของการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง คมนาคมและอื่นๆ รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลด้านรถไฟ เทียบบิน การสื่อสารและการแพทย์ ส่วนไปตู้เจ้าของเสิร์ชเอนจินนำระบบ AI ที่ตนเองพัฒนามาใช้ รวมทั้งสถานีรถไฟในกรุงปักกิ่ง และที่มณฑลซานซี มีการใช้เทคโนโลยีกล้องอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิและเทคโนโลยีจดจำใบหน้าประชาชน หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ระบบจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจซ้ำ Megvii ผู้พัฒนาระบบจดจำแยกแยะใบหน้า นำระบบเอไอรุ่นใหม่มาใช้ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าผู้โดยสารรถไฟในกรุงปักกิ่ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้าคอลัมน์ คุยกัน 7 วันหน</p> <p>-กล่าวว่า ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้ อยู่ที่หญิงวัย 61 ปี ซึ่งเป็นสาวกของโบสถ์คริสต์ชินซอนจี ในเมืองแทกู และนำไปสู่การติดเชื้อแบบ super-spreading ขณะที่สาวกส่วนใหญ่ยังยอมรับการติดเชื้อจากโบสถ์ในครั้งนี้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ทดสอบความเชื่อของพวกเขา</p>	
<p><b>เหตุการณ์ จ.นครราชสีมา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> newtv, innnews</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร่วมแคมเปญ Team Korat ที่ศูนย์สรรพสินค้าเทอร์มินัล 21 ให้กำลังใจพ่อค้าประชาชน โดยกรมสุขภาพจิตได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “#TEAMKORAT รวมดวงใจก้าวไปด้วยกัน” เพื่อส่งมอบให้กำลังใจชาวโคราชผ่านพันวิกฤตจากเหตุการณ์กราดยิง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ฝุ่นPM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ Air4thai รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล มี 48 พื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มกระทบต่อสุขภาพ สูงสุดที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ 69 มคก./ลบ.ม. ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 69 มคก./ลบ.ม. และต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 63 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาคเหนือมี 10 พื้นที่ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะ ต.จองค์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 123 มคก./ลบ.ม.</p>	
<p><b>วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการป้องกันโรคคอตีบ ให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์คมชัดลึก, sanook, newtv, bangkokbiznews, thansettakij, nationtv, inn, springnews</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ขณะนี้พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ยังไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนรายใดปลูกกัญชา ผู้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ต้องเป็นหน่วยงานรัฐหรือผู้ขออนุญาตอื่น เช่น วิทยาลัยชุมชน ฯลฯ ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ ขณะนี้มีผู้ได้รับอนุญาตปลูก 17 ราย ตรวจสอบรายชื่อสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของ อย. ผู้ปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท และหากเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p><b>โรคเส้นเลือดตีบผิดปกติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> newtv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยอาการตีบแข็ง ว่า ผู้ป่วยได้เข้ารับรักษาที่รพ.ราชวิถี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดตีบผิดปกติ ทำให้เกิดอาการตีบแข็ง เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย ไม่ได้เกิดจากการดื่มเบียร์เพียงแค่ขวดเดียวดังที่เป็นข่าว แนะนำงดการดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพที่ดี</p>	
<p><b>ยาเสพติด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์พิมพ์ไทย, ผจก.ออนไลน์, innnews</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ผู้ติดยาเสพติดหากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจะทำให้เลิกยาเสพติดได้ โดยเฉพาะผู้ที่เสพยาเสพติดจนกระทั่งมีอาการทางจิต การเข้าถึงบริการด้านการบำบัดรักษาจะช่วยให้ผู้เสพ ผู้ติด เลิกยาเสพติดได้มากขึ้น โดยสร.รับผิดชอบดูแลการบำบัดรักษา ยาเสพติดทั้งระบบ และเพิ่มสถานบำบัดรักษาโดยพัฒนารพ.สต.ทั่วประเทศ 9,763 แห่ง ให้สามารถบำบัดรักษา ผู้ใช้ ผู้เสพได้ ทำให้มีสถานบำบัดรักษาเพิ่มขึ้นถึง 7,251 แห่ง ขณะเดียวกันก็เพิ่มสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต จาก 13 แห่ง เป็น 16 แห่ง เพื่อรองรับผู้เสพ ผู้ติด ที่มีอาการทางจิตให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม</p>	
<p><b>การลวกซอ-ส้ม ฆ่าเชื้อโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์kapook</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัยกล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์เรื่องการลวกซอ-ส้ม ในหม้อน้ำร้อนตามศูนย์อาหาร จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง เนื่องจากน้ำร้อนในหม้อตามศูนย์อาหารส่วนใหญ่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ การต้มน้ำไว้ทั้งวันยังเป็นการเพิ่มจำนวนเชื้อโรค เมื่อนำซอ-ส้มไปจุ่มทำให้ได้รับเชื้อโรคลง และอาจเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร กลายเป็นโรคท้องร่วงได้ อุณหภูมิที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ต้องสูง 80-90 องศาเซลเซียส และต้องลวกนาน 4 นาที</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปัญหาเชื้อดื้อยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : บทบรรณาธิการ เดลินิวส์</p> <p>-เสนอว่า ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยได้นำเสนอโรดแมป ปี 2563-2564 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งการทำงาน ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย</p>	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

🖨 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph

🐦 pr\_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel

